

Thảo luận triết học giữa Bói Cá và Cá

Bình Tâm

Ao Châu 12-8-2023

Dưới đây là bức ảnh cho thấy bầu không khí trầm mặc, giàu suy tư, trong một cuộc thảo luận triết học về sự tồn tại, nhận thức luận về bản thể, và tất nhiên không thể bỏ qua một trụ cột suy tư: đạo đức tiêu hóa. Đại thể, trước khi ngài bảnh bao có mở kích hoạt bất kỳ động tác nào thúc đẩy hệ tiêu hóa, thì về cơ bản bầu không khí rất hòa bình, yên tĩnh. Nhìn kỹ hơn chút thì còn thấy màu sắc đẹp rạng rỡ, sinh động.



Hình: Bầu không khí trao đổi học thuật rất bình lặng

Hai đối tác, một kẹp mỏ một trong mỏ, tất nhiên sẽ khó có thể bỏ qua đoạn hội thoại về hệ phương trình Malthus-Verhulst nghiên cứu dân số sinh học [1] hay quan hệ hòa bình tử tế giữa kẻ săn mồi-con mồi thông qua phương trình vi phân Lotka-Volterra [2].

Nếu suy đoán kỹ, cuộc thảo luận còn có thể được đẩy xa hơn nữa theo chiều hướng suy tưởng: Thực ra thì Bói Cá sẽ ăn Cá, hay là... khi đớp Cá vào bụng, thì thực chất có phải là Cá cũng đang ăn Bói Cá hay không?! Đây là câu hỏi hết sức bất ngờ khiến cho Bói Cá cũng không dễ khẳng định rằng khi ngài nuốt cá sắp tới đây, thì phải chăng chính là ngài đang tiến hành sự việc để cho Cá nuốt bản thân mình.

Mà nếu như không có câu trả lời, có lẽ phải mượn dữ liệu thực chứng: Top.

Ở trên là suy đoán, do cuộc thảo luận hoàn toàn mang tính nội bộ. Và đúng như châm ngôn: “Bí mật giữa hai người có thể sẽ mãi bí mật, nếu một người biến mất khỏi thế gian”. Ngài Bói Cá đã không tâm sự về cuộc thảo luận này trong Collection [3], do đó tới nay nội dung thảo luận triết học quan trọng này không hề được tiết lộ.

Có một nhà nhiếp ảnh ghi lại sự kiện này, và cho biết, bầu không khí hòa bình được duy trì dài lâu. Xương cá chỉ xuất hiện rất muộn sau đó.

References

- [1] ScienceDirect (n.d.). Logistic Equation. <https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/logistic-equation>
- [2] Berryman, A. A. (1992). The origins and evolution of predator-prey theory. *Ecology*, 73(5), 1530-1535. <https://doi.org/10.2307/1940005>
- [3] Vuong, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>